

ประเด็นการตรวจราชการระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน

สถานการณ์

ในปี ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง (EOC) ที่ห้องประชุม ๔ ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public HealthEmergency Operationcenter : PHEOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง คำสั่งเลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จัดหาอุปกรณ์ได้ครบถ้วนตามโครงสร้างที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC)และระบบรายงาน ซ้อมแผนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Table Top) ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ และระบบการขนส่ง (PHE Logistic) สำรอง/สำรอง ยาและเวชภัณฑ์ควบคุมโรค วางแผนกาส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ ๒ เดือน ต.ค.-พ.ค.๖๓(๙เดือน)
๑	ปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)ของจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน	มีคำสั่งแต่งตั้ง ๑	๑.มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public HealthEmergency Operationcenter : PHEOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คำสั่งเลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒. มีผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS) ที่ระบุบุคคลและแนวทางการปฏิบัติ(SOP) ของแต่ละกองภารกิจ

ขั้นตอน ที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ ๒ เดือน ต.ค.-พ.ค.๖๓(๙เดือน)
๒	จัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IPO) ของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	มีแผนเผชิญเหตุ	๒.๑ แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IPO) ของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒.๒ ซ้อมแผนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Table Top) ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๓	พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นระดับหัวหน้ากองภารกิจหลักครบทุกคนและผ่านเกณฑ์ความรู้ที่ระดับคะแนน (Post test) ร้อยละ ๘๐	ระดับหัวหน้า กอง ภารกิจหลัก ครบทุกคน และผ่าน เกณฑ์ความรู้ ที่ระดับ คะแนน (Post test) ร้อยละ ๘๐	มีแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนให้ระดับหัวหน้ากองภารกิจหลักทุกคนเข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองทางระบบ E-Learning
๔	ประเมินมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยการประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมิน EOC Assessments tool	ประเมิน ตนเอง	รายงานการประเมินตนเอง
๕	นำระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข(ICS) มาใช้ในการตอบสนองสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Novel Coronavirus : ๒๐๑๙-nCoV) ในระดับจังหวัดและจัดทำรายการทรัพยากรในกลุ่มเวชภัณฑ์ยาและที่ไม่ใช่ยาระดับจังหวัดที่ใช้ในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่าน Web EOC	๑.มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ EOC และโรคติดต่อจังหวัด ๒. จัดทำระบบเวชภัณฑ์ยาและที่ไม่ใช่ยาระดับจังหวัด	๑. จัดประชุมคณะกรรมการ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๙ ครั้ง ๒. จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๖ ครั้ง ๓. มีกองภารกิจ Stockpiling and Logistics กำกับดูแลระบบรายงานเวชภัณฑ์ยาและที่ไม่ใช่ยาระดับจังหวัด

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์	ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ	สิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการรับไปประสาน หรือ ดำเนินการต่อ
๑.กลุ่มภารกิจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ๒.บุคลากรไม่เพียงพอส่งผลให้ต้องรับผิดชอบหลายภารกิจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและการดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์		

ตำแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
โทร

ผู้รายงานนางรัตนา จีววิจิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๐๘ ๔๘๕๕ ๖๘๓๕. e-mailsriruksar@hotmail.co.th